

Số: 101 /TB - UBND

Tuy Phước, ngày 17 tháng 4 năm 2013

### THÔNG BÁO

#### Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu- Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2013

Ngày 15/ 4/2013, tại Hội trường Công an huyện, đồng chí Phạm Tích Hiếu- Phó Chủ tịch UBND huyện - Kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chủ trì Hội nghị Triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2013. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; đồng chí Mai Văn Ngọc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn. Sau khi nghe lãnh đạo Công an huyện triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2013 trên địa bàn huyện, triển khai Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và các ý kiến của các thành viên dự họp tham gia thảo luận tại Hội nghị, đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

#### **1. Kết quả đạt được:**

Trong năm 2012 dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, các hội đoàn thể và địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia phòng chống tội phạm. Lực lượng công an với vai trò nòng cốt đã đề cao trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng ngừa, xử lý nhiều vụ vi phạm phức tạp, nên góp phần làm giảm các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp như: Mua bán, sử dụng ma túy, trộm cắp, cờ bạc, số dè, thanh thiếu niên đánh nhau bằng hung khí,... Trong năm, đã xảy ra 127 vụ phạm pháp hình sự, với 251 đối tượng (giảm 06 vụ, 38 đối tượng so với năm 2011). Hậu quả làm chết 01 người, bị thương 65 người, tài sản thiệt hại trên 01 tỷ đồng. Đối với tội phạm về ma túy: Đã khởi tố 02 vụ, 02 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 06 đối tượng. Về tình hình an ninh nông thôn, đáng chú ý xảy ra các vụ kiện của một số hộ dân liên quan đến giao quyền sử dụng mặt nước nuôi trồng thủy sản trên đầm Thị Nại, đã có những hành vi quá khích, xúc phạm người thi hành công vụ, gây mất trật tự tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện và tỉnh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình trên. Nhưng, những nguyên nhân chủ yếu đó là:

*de*

- Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế; công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn hiệu quả còn thấp; tỉ lệ điều tra khám phá một số loại tội phạm chưa cao.

- Một số cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể chưa quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có nơi, có lúc còn bất cập, bị động nhất là trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh; Có một số địa phương lực lượng công an cơ sở chưa làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn; chưa chủ động xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm;

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 hoạt động kiêm nhiệm nên việc nắm bắt và xử lý thông tin còn nhiều hạn chế; việc đánh giá sơ kết hàng quý, 6 tháng chưa thực hiện thường xuyên.

- Việc triển khai thực hiện các Dự án, Đề án thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp.

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

Để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người có hiệu quả, thời gian tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau:

- Công an huyện – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với các ngành, các cấp chủ động nắm chắc và đánh giá được tình hình, thực hiện tốt các biện pháp tác nghiệp, Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Tập trung các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm đang nổi lên; nâng cao chất lượng công tác dự báo, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm; xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và Kế hoạch kiểm tra các xã, thị trấn về triển khai thực hiện Kế hoạch số 46/KH-HU của Huyện ủy.

- Các phòng, ban ngành huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người; củng cố, xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” cả chiều sâu và chiều rộng; quan tâm động viên, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể mình phát động. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiên trì các giải pháp phòng, chống tội phạm, ma túy đã đề ra. Đối với các đối tượng vi phạm chưa đủ điều kiện để xử lý hình sự thì thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính để làm cơ sở để xử lý các bước tiếp theo. Đồng thời đưa lên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, cảnh giác góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Đề nghị UBNDTTQVN huyện và các hội đoàn thể huyện tiếp tục thực hiện Đề án I; tăng cường công tác quản lý giáo dục các loại đối tượng, nhất là quản lý giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến, quản lý giáo dục người lầm lỡ tại công đồng, quản lý đối tượng tù tha về, quản lý đối tượng sau cai nghiện. Cần tập trung giải quyết tốt các mâu thuẫn, xung đột trong nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người hoặc phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời xây dựng kế hoạch sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án I trong năm 2013 để biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt, rút kinh nghiệm chỉ đạo tốt hơn trong thời gian đến.


- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm buôn bán người trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2013. Nâng cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công, bám sát địa bàn đứng chân, phản ánh kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong triển khai thực hiện ở cơ sở để Ban Chỉ đạo có biện pháp giải quyết kịp thời.

Giao Trưởng Công an huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này và báo cáo UBND huyện những vấn đề nảy sinh để kịp thời chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- BCD 138, 139 tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- CT, các PCT/UBND huyện;
- Các Thành viên BCD;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Văn Khiêm